

Số: 76/BC-VP

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2018

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Tình hình chung

1.1 Cơ cấu tổ chức

1.1.1 Cơ cấu tổ chức Đảng

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII (Sau đây gọi tắt là Đảng đoàn), gồm 07 đồng chí: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, 02 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Có 04 đồng chí tái cử thành viên Đảng đoàn. Trong đó có đồng chí Bí thư Đảng đoàn là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó bí thư Đảng đoàn là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh có BCH gồm 5 đồng chí; 2 chi bộ trực thuộc với 36 đảng viên, trong đó đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 09 đồng chí; đảng viên là trưởng, phó các phòng, chuyên viên và nhân viên 27 đồng chí.

1.1.2. Cơ cấu Chính quyền

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; gồm các đại biểu HĐND tỉnh sinh hoạt tại Văn phòng, Lãnh đạo Văn phòng (Chánh, Phó Văn phòng). Văn phòng hiện có 02 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp, gồm phòng Tổng hợp, phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị và Trung tâm thông tin với 37 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ 03 đồng chí; Thạc sỹ 12 đồng chí; Đại học 13 đồng chí, Trung cấp 6 đồng chí. Về trình độ chính trị: Cử nhân và cao cấp chính trị 17 đồng chí; trung cấp 7 đồng chí, sơ cấp 9 đồng chí. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước.

1.2. Tình hình có liên quan

Trụ sở cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với Văn phòng UBND tỉnh đóng trên địa bàn phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, với 02

công ra, vào; hàng rào được xây dựng kiên cố; trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định; đèn chiếu sáng về đêm; hệ thống camera giám sát toàn bộ trụ sở; được lực lượng công an chính quy tuần tra, bảo vệ.

Trong năm 2017, công tác an ninh trật tự cơ quan đã được Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng quan tâm, đặc biệt là công tác tuyên truyền các hoạt động phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đã góp phần tạo chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý thức xây dựng, giữ vững an ninh trật tự cơ quan và chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ tài liệu mật, phòng chống tham nhũng, bảo hộ lao động, Luật giao thông, Luật phòng cháy chữa cháy ... Kết quả trong thời gian qua, chưa xảy ra vụ việc nào liên quan đến bảo vệ tài liệu mật, vi phạm Luật phòng chống tham nhũng, tai nạn lao động và các tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm,...).

2. Tổ chức triển khai, thực hiện

Ngày từ đầu năm 2018, bám sát nội dung Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTO trong tình hình mới*”, Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đối với từng cán bộ, đảng viên và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong công tác bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 116/QĐ-VP ngày 24/12/2012 về thành lập Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Quyết định 117/QĐ-VP ngày 24/12/2012 về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, lãnh đạo Văn phòng đã có sự phân công, kiện toàn để phù hợp với tình hình mới.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017; Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017.

Văn phòng đã xây dựng và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các nội dung Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Quyết định số 34/QĐ-UBND, ngày 01/08/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về khu dân cư xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Văn phòng đã bám sát các tiêu chí để xây dựng đơn vị đạt chuẩn an toàn về An ninh trật tự, cụ thể:

2.1. Công tác tuyên truyền

Thông qua sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, giao ban cơ quan hàng tháng, Văn phòng HĐND tỉnh đã lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, người lao động lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của nhà nước; quy định của cơ quan trong việc bảo vệ an ninh trật tự. Chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị mình, qua đó giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xem đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng tới từng cán bộ, công chức, viên chức các nội dung Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"; quán triệt Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo An ninh Quốc gia trong tình hình mới"; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông". Đặc biệt tuyên truyền Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội bảo vệ An ninh Tổ quốc".

2.2. Hoạt động giám sát, khảo sát về an ninh trật tự

Bên cạnh việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cán bộ, công chức cơ quan, Văn phòng còn tham mưu cho Thường trực HĐND, các ban HĐND tăng cường hoạt động giám sát trên lĩnh vực này.

Trong giám sát tại Kỳ họp, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu giành thời gian thảo luận để xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các ngành liên quan về công tác nội chính và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông; đồng thời thẩm tra, phản biện về các nội dung này và báo cáo với HĐND tỉnh tại Kỳ họp.

Ngoài ra, Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh tổ chức hàng chục cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên tại các cơ

quan, đơn vị, địa phương về tình hình chấp hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội; tham mưu Ban Pháp chế tăng cường giám sát thường xuyên tại những địa bàn nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo như các huyện Hương Khê, Nghi Xuân và thị xã Kỳ Anh.

Tham mưu Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát đối với các đơn vị: công an Tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các huyện và các ngành nội chính khác về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý tin báo tố giác tội phạm; công tác xét xử, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Thông qua hoạt động giám sát, một mặt nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các cấp chính quyền, mặt khác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đối với mỗi người dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh các vấn đề phức tạp.

Tham mưu, phục vụ Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong năm đã tham mưu Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và chuyển 100% đơn thư đến các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền và trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Tham mưu và phục vụ các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp dân tỉnh.

2.3. Công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh trật tự"

Năm 2018, đơn vị đã xây dựng kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"; có nội quy, quy chế bảo vệ đơn vị, bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống cháy nổ và 100% cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn "An ninh trật tự", chỉ đạo đẩy mạnh phong trào An toàn về an ninh trật tự tại đơn vị và phấn đấu các tiêu chí công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".

Văn phòng luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy".

Nhận thức vấn đề phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác an ninh trật tự, Văn phòng đã làm tốt công tác phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, (PCCC) củng cố trang thiết bị PCCC ở cơ quan theo đúng quy định. Cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng được tổ

chức tập huấn nghiệp vụ PCCC theo định kỳ hàng năm. Văn phòng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại trụ sở, hàng năm đều tiến hành bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, các bình chữa cháy bảo đảm đúng tiêu chuẩn. Vì vậy trong thời gian vừa qua tại cơ quan không để xảy ra mất an toàn về cháy nổ.

2.4. Công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Văn phòng đã xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an trong việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn ma túy, mại dâm; kịp thời kiến nghị với công an khu vực và chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, xử lý những biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự; thường xuyên trao đổi thông tin tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh nội bộ, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, với sự hướng dẫn chỉ đạo trực tiếp của phòng PA83 Công an Tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của bản thân, tài sản của đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả, phối hợp với lực lượng công an để bảo vệ an ninh cơ quan. Nhờ làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, công an địa phương nên trong năm qua cơ quan Văn phòng không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan tới an ninh trật tự.

2.5. Công tác xây dựng, củng cố kiện toàn lực lượng bảo vệ

Ngoài lực lượng Công an bảo vệ mục tiêu thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự tại cơ quan HĐND-UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh còn xây dựng Đội bảo vệ bán chuyên trách gồm 07 đồng chí với thành phần là lực lượng Đoàn viên thanh niên làm nòng cốt, thực hiện theo mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Trong ban hành nội quy, quy chế cơ quan đã chú trọng đến công tác bảo vệ cơ quan, bảo vệ vật tư, tài sản, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng, chống cháy nổ. Mô hình tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự có hiệu quả thiết thực, luôn chủ động khi có tình huống xảy ra, đồng thời sẵn sàng phối hợp với các lực lượng công an, quân sự khi có yêu cầu.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ CÔNG NHẬN CƠ QUAN ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ”

1. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Văn phòng đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo đẩy mạnh phong trào an toàn về an ninh trật tự tại cơ quan và phấn đấu đạt các tiêu chí công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”.

Sau khi có Nghị quyết của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhằm cụ thể hóa các nội dung mà Nghị quyết của Đảng ủy đã chỉ đạo; bên cạnh đó Văn phòng có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”, có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ. Đầu năm tại Hội nghị cán bộ công chức, 100% cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Bản cam kết có các tiêu chí như sau: chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế công tác của cơ quan; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; không tham gia các hoạt động khiêu khích đông người; không để xảy ra mất trộm tài sản, không để lộ công nghệ, bí mật nhà nước; tích cực tham gia công tác phòng, chống cháy nổ, tai nạn lao động; không phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; phấn đấu xây dựng Phòng/Trung tâm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.

2. Sau khi tiếp thu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, ý thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự phối, kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, gắn liền với thực hiện Chỉ thị 09 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, quyết tâm xây dựng đơn vị đạt "An toàn về An ninh trật tự", góp phần giữ vững An ninh trật tự ổn định.

3. Hàng tháng, qua các buổi giao ban, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo Văn phòng phổ biến kịp thời các sự kiện, biến động lớn trong và ngoài nước, các vấn đề về tình hình chính trị trong nước và quốc tế; tình hình tôn giáo, biển đảo, sự cố môi trường; việc triển khai các dự luật; tình hình Biển Đông; nhận thức về đường lối lãnh đạo, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta,....

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, toàn thể cán bộ, đảng viên Văn phòng HĐND nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng nguyên tắc tập trung dân chủ, không bị dao động trước những thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng phá vỡ niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với nền tảng tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng. Trong năm, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh không xảy ra tình trạng mất vật tư, tài sản; cán bộ, công chức, viên chức không bị tai nạn giao thông và tai nạn lao động; không có cán bộ, công nhân viên phạm tội, mắc tệ nạn xã hội.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc bảo vệ bí mật các tài liệu, thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và của HĐND tỉnh, Văn phòng đã triển khai truyền truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước đến các phòng, trung tâm và từng cán bộ, công chức, viên chức. Văn phòng chưa để xảy ra tình trạng lộ, mất, lọt thông tin bí mật nhà nước và vi phạm quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Xây dựng lực lượng Bảo vệ bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

5. Trong năm 2018, Văn phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì. Khen thưởng tập thể Chi đoàn Thanh niên và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Phòng và Trung tâm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phân loại đánh giá về tiêu chuẩn "An toàn về An ninh trật tự" năm 2018 xếp loại: Xuất sắc.

Trên đây là báo kết quả xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2018 của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Phòng PA83 Công an tỉnh;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Việt Hà